

การกำหนดตำแหน่งงาน หน้าที่ตามตำแหน่งงาน (Job Description) และคุณสมบัติเฉพาะขั้นต่ำตามตำแหน่งงาน
ชื่อหน่วยงาน ห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.(อัตรายาบาลวิชาชีพเพื่อเปิดบริการห้องผ่าตัด ๑ ห้อง)

ชื่อหัวหน้า

ชื่อตำแหน่งงาน	จำนวน	หน้าที่ตามตำแหน่งงาน (Job Description)	คุณสมบัติเฉพาะขั้นต่ำตามตำแหน่งงาน	
			วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ผ่านหลักสูตร (Job specification)	ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน (Technical competency)
๑.หน.ห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิกกรรม	๑	<p><u>ด้านการบริหารจัดการ</u></p> <p>๑. ร่วมวางแผนปฏิบัติการของห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิกกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของ รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด-วิสัญญีกรรมและ PCT โสต ศอ นาสิกกรรม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิกกรรม</p> <p>๒. ควบคุม กำกับดูแล บริหารจัดการ ให้บุคลากรในห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิกกรรม สามารถปฏิบัติงานได้ตาม ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเชิงเทคนิค/เฉพาะกลุ่ม ตามมาตรฐานวิชาชีพและแนวทางที่กำหนด</p> <p>๓. ทำหน้าที่ ประสานงาน สื่อสาร นโยบายจาก หน.กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด /PCT โสต ศอ นาสิกกรรม หรือ ผลการประชุมหน่วย /PCT และ ดำเนินการนำลงสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>๔. ร่วมวางแผน กำหนดความต้องการพัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ประจำปี และดำเนินการบริหารการพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ อาทิ การเสนอขออนุมัติจัดหา การรับพัสดุ การขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน การซ่อมบำรุงรักษา และการจำหน่าย</p> <p>๕. วิเคราะห์ และประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรตามสมรรถนะ/เชิงเทคนิค/เฉพาะกลุ่มวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ ให้บรรลุ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ทั้งรายบุคคลและหน่วยงานรวมทั้งจัดการและ วางแผนเสนอความต้องการฝึกศึกษาอบรม แก่บุคลากรประจำปี ตามผลการประเมิน ตาม IDP JD JS & JC</p> <p>๖. เป็นที่ปรึกษา ร่วมตัดสินใจและประสานงาน ป้องกัน และแก้ไข ปัญหา ความเสี่ยง ข้อร้องเรียน มาตรฐานบริการ และงาน ICของห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิกกรรม เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. กำกับ ดูแล และช่วยเหลือ งานสารบรรณ งานเอกสาร ของ ห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิกกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ทั้งการ รับ-ส่ง การจัดพิมพ์ การ จัดเก็บ การแจกจ่าย การสำเนา และการทำลาย</p>	<p>๑. ปริญญาตรีทางการพยาบาล</p> <p>๒. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้น ๑ และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. เป็นพยาบาลชำนาญการที่เกี่ยวข้องกับงานผ่าตัดโสต ศอ นาสิกกรรม หรือศัลยกรรม ระดับชำนาญการ ๒ ขึ้นไป</p> <p>๔. ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลระดับชำนาญการนั้น ตามแนวทางของฝ่ายการพยาบาล</p> <p>๕. ผ่านการอบรมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาขาโสตศอ นาสิกกรรมหรือศัลยกรรมสาขาใดสาขาหนึ่ง</p> <p>๖. ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและ KPI รายบุคคลไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕</p> <p>๗. เป็นกรรมการ/อนุกรรมการหรือคณะทำงานระบบงานคุณภาพของรพ.ฯ หรือฝ่ายการพยาบาล หรือ PCT อย่างน้อย ๑ คณะ</p> <p>๘. มีผลงานการวิจัยวิจัย หรือ R 2 R หรือ นวัตกรรม หรือเป็นวิทยากรบรรยาย หรืองานวิชาการที่พิจารณาให้เผยแพร่ทางระบบสารสนเทศ รพ.ฯ ทั้งเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มอย่างน้อย ๑ เรื่องต่อปี ทั้งก่อนและหลังดำรงตำแหน่ง</p>	<p>๑. มีและผ่านการประเมินสมรรถนะผู้บริหารทางการพยาบาล ตามสภาการพยาบาลกำหนด (รายละเอียดตามมาตรฐานวิชาชีพ หมวด ข)</p> <p>๒. มีสมรรถนะเชิงเทคนิค (Common Technical Competency) ตามมาตรฐานวิชาชีพ (รายละเอียดตามคู่มือที่กำหนด)</p> <p>๓. มีสมรรถนะเฉพาะกลุ่มวิชาชีพ (Specific Technical Competency) (รายละเอียดตามคู่มือที่กำหนด)</p> <p>๔. ความรู้และทักษะที่จำเป็น</p> <p>๔.๑ การบริหารงานบุคคล (HRM&HRD)</p> <p>๔.๒ การบริหารความขัดแย้ง</p> <p>๔.๓ การให้คำปรึกษา การสอนงาน</p> <p>๔.๔ เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยและการสื่อสารในองค์กร</p> <p>๔.๕ งานวิจัยอย่างน้อย R 2 R</p> <p>๔.๖ ระบบงานคุณภาพโรงพยาบาล ทั้ง Advanced HA/PMQA & ISO9001-2015</p> <p>๔.๗ ระบบสารสนเทศ รพ.ฯ เพื่อการปฏิบัติงานทางการพยาบาล</p> <p>๕. มีความรู้ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ของ ทางราชการ ทั้ง งานพัสดุ งานสารบรรณ และงานงบประมาณ</p> <p>๖. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร</p> <p>๗. ผ่านการอบรมเพิ่มพูนทักษะ ACLS อย่างน้อยระดับ Provider</p>



ชื่อตำแหน่งงาน	จำนวน	หน้าที่ตามตำแหน่งงาน (Job Description)	คุณสมบัติเฉพาะขั้นต่ำตามตำแหน่งงาน	
			วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ผ่านหลักสูตร (Job specification)	ความรู้ ทักษะ ทักษะ ทักษะ ทักษะเฉพาะตามลักษณะงาน (Technical competency)
		<p>๘. บริหารจัดการด้านอัตรากำลังให้เหมาะสมสอดคล้องภาระงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งจัดสรรและหมุนเวียนให้มีบุคลากรพยาบาลเพียงพอในการให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ</p> <p><u>ด้านการบริการพยาบาล</u></p> <p>๙. ร่วมให้บริการหรือปฏิบัติการด้านการพยาบาลที่ซับซ้อนระดับชำนาญการด้านโสต ศอ นาสิกกรรม รวมทั้ง ร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถูกต้องและรวดเร็ว</p> <p>๑๐. ร่วมช่วยเหลือและสื่อสารประสาน งานรับ-ส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อวางแผนการช่วยเหลือในการผ่าตัดในรายที่ต้องผ่าตัดซับซ้อน</p> <p>๑๑. ช่วยกำกับดูแลลำดับและดำเนินการตามกระบวนการพยาบาลผ่าตัดด้านโสต ศอ นาสิกกรรม ให้มีความพร้อมตั้งแต่รับจนกระทั่งจำหน่ายจากห้องผ่าตัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ</p> <p>๑๒. เป็นทีมช่วยเหลือจักษุแพทย์ในการทำหัตถการ/การผ่าตัดด้านจักษุกรรมบนห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิกกรรม</p> <p><u>งานด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ</u></p> <p>๑๓. สนับสนุน จัดการ ให้มีการทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน /ระเบียบปฏิบัติให้มีความถูกต้องตามหลักฐานทางวิชาการที่ทันสมัยและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ให้แก่วิชาชีพพยาบาลและบุคลากรของห้องผ่าตัด</p> <p>๑๔. ช่วยเหลือ สนับสนุนและดำเนินการด้านงานวิชาการ งานวิจัย อย่างน้อย R2R และงานนวัตกรรมของห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิกกรรม โดยดำเนินการตามแนวทาง KM ของ PCT และ รพ.ฯ</p> <p>๑๕. เป็นที่ปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการ การนิเทศ แก่บุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>๑๖. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการ ให้บุคลากรนำผลงานวิจัย/ Evidence Based Practice มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล</p> <p>๑๗. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย</p>		
๒. พยาบาลระดับชำนาญการ (โสต ศอ นาสิก)	๑	<p><u>ด้านบริหารจัดการ</u></p> <p>๑. ร่วมวางแผน และดำเนินการ ฝึกศึกษาอบรม เพิ่มพูนทักษะให้บุคลากรในห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิกกรรม ตามแผนการฝึกอบรมประจำปี ที่สอดคล้องกับระบบ HRD (IDP /KPI / JS & Technical Competency) และตามความ</p>	<p>๑. ปริญญาตรีทางการพยาบาล</p> <p>๒. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ชั้น ๑ และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. เป็นพยาบาลระดับชำนาญการ ๑ หรือ ๒ และ ผ่าน</p>	<p>๑. มีและผ่านการประเมินสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามสภาการพยาบาล (ผนวกก)</p> <p>๒. มีสมรรถนะเชิงเทคนิค (Common Technical</p>



ชื่อตำแหน่งงาน	จำนวน	หน้าที่ตามตำแหน่งงาน (Job Description)	คุณสมบัติเฉพาะขั้นต่ำตามตำแหน่งงาน	
			วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ผ่านหลักสูตร (Job specification)	ความรู้ ทักษะ ทักษะคติ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน (Technical competency)
กรรม)		<p>ต้องการพัฒนาตามอุบัติการณ์</p> <p>๒. ช่วยเหลือ กำกับดูแล ผู้จัดการความเสี่ยง และ ICWN ของ ห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิกกรรม ในการวางแผน ควบคุม ป้องกัน ลดภาวะเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยในการให้บริการ รวมทั้ง ช่วยติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานบริการ</p> <p><u>งานปฏิบัติการและการพยาบาล</u></p> <p>๓. ร่วมในการวางแผนและกำกับดูแลร่วมกับทีมในกระบวนการพยาบาลการผ่าตัดให้บรรลุตามนโยบายและพันธกิจของห้องผ่าตัด</p> <p>๔. ร่วม กำกับดูแล เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์และอื่นๆที่จำเป็นในการให้บริการ ให้เพียงพอและพร้อมใช้</p> <p>๕. ดูแล ช่วยเตรียมห้องผ่าตัด เครื่องมือ เครื่องใช้และเวชภัณฑ์ในการผ่าตัดให้พร้อมใช้</p> <p>๖. ร่วมรับ-ส่งข้อมูลผู้ป่วย คัดกรอง ประเมินภาวะเสี่ยงของผู้ป่วยรายโรคเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนช่วยเหลือนผู้ป่วยในรายที่ผ่าตัดซับซ้อนด้านโสต ศอ นาสิกกรรม</p> <p>๗. ทำหน้าที่ช่วยแพทย์ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการงานห้องผ่าตัด อาทิ ส่งเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ขณะแพทย์ดำเนินการผ่าตัดตามมาตรฐานทางเทคนิค</p>	<p>การประเมินผลในการปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ ๑ หรือ ๒ ของฝ่ายการพยาบาล ทุกข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕</p> <p>๔. ผ่านการอบรมเพิ่มพูนทักษะพยาบาลเฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกกรรม สาขาใดสาขาหนึ่ง</p> <p>๕. เป็นกรรมการ/อนุกรรมการระบบ หรือคณะทำงานของ ห้องผ่าตัด หรือกลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัดหรือฝ่ายการพยาบาล อย่างน้อย ๑ คณะ</p> <p>๖. มีผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรมหรือวิชาการทางคลินิกที่ได้รับการเผยแพร่ทางระบบ Intranetของรพ.ฯ เป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล อย่างน้อย ๑ เรื่องต่อปี ทั้งก่อนและหลังดำรงตำแหน่ง</p> <p>๗. เป็นวิทยากรบรรยาย หรือ นำเสนอผลงานวิชาการ อย่างน้อยบนเวทีการประชุมของ PCT หรือ กลุ่มงานการพยาบาล อย่างน้อย ๑ เรื่องต่อปีทั้งก่อนและหลังดำรงตำแหน่ง</p>	<p>Competency) ตามมาตรฐานวิชาชีพ (รายละเอียดตามคู่มือที่กำหนด)</p> <p>๓. มีสมรรถนะเฉพาะกลุ่มวิชาชีพ (Specific Technical Competency) (รายละเอียดตามคู่มือที่กำหนด)</p> <p>๔. ความรู้และทักษะที่จำเป็น</p> <p>๔.๑ มีความรู้เรื่องภาวะผู้นำ</p> <p>๔.๒ การบริหารความขัดแย้ง</p> <p>๔.๓ การให้คำปรึกษา การสอนงาน</p> <p>๔.๔ เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยและการสื่อสารในองค์กร</p> <p>๔.๕ งานวิจัยอย่างน้อย R 2 R</p> <p>๔.๖ ระบบงานคุณภาพโรงพยาบาล ทั้ง Advanced HA /PMQA & ISO9001-2015</p> <p>๔.๗ ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ของ รพ.ฯ เพื่อการปฏิบัติงานทางการพยาบาล</p> <p>๕. การบริหารความเสี่ยง</p> <p>๖. มีความรู้เรื่องระบบงาน IC</p> <p>๗. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ</p> <p>๘. ผ่านการอบรมเพิ่มพูนทักษะ ACLS อย่างน้อยระดับ Provider</p>
๓. พยาบาลระดับปฏิบัติการ ๓ (โสต ศอ นาสิกกรรม)	๑	<p><u>ด้านบริหารจัดการ</u></p> <p>๑. ร่วมวางแผน และดำเนินการ ฝึกศึกษาอบรม เพิ่มพูนทักษะให้บุคลากรในห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิกกรรม ตามแผนการฝึกอบรมประจำปี ที่สอดคล้องกับระบบ HRD (IDP /KPI / JS & Technical Competency) และตามความต้องการพัฒนาตามอุบัติการณ์</p> <p>๒. ช่วยเหลือ กำกับดูแล ผู้จัดการความเสี่ยง และ ICWN ของ ห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิกกรรม ในการวางแผน ควบคุม ป้องกัน ลดภาวะเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยในการให้บริการ รวมทั้ง ช่วยติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานบริการ</p> <p><u>งานปฏิบัติการและการพยาบาล</u></p> <p>๓. ร่วมในการวางแผนและกำกับดูแลร่วมกับทีมในกระบวนการพยาบาลการ</p>	<p>๑. ปริญญาตรีทางการพยาบาล</p> <p>๒. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ชั้น ๑ และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. เป็นพยาบาลระดับชำนาญการ ๑ หรือ ๒ และ ผ่านการประเมินผลในการปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ ๑ หรือ ๒ ของฝ่ายการพยาบาล ทุกข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕</p> <p>๔. ผ่านการอบรมเพิ่มพูนทักษะพยาบาลเฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกกรรม สาขาใดสาขาหนึ่ง</p> <p>๕. เป็นกรรมการ/อนุกรรมการระบบ หรือคณะทำงานของ ห้องผ่าตัด หรือกลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด</p>	<p>๑. มีและผ่านการประเมินสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามสภาการพยาบาล (ผนวก ก)</p> <p>๒. มีสมรรถนะเชิงเทคนิค (Common Technical Competency) ตามมาตรฐานวิชาชีพ (รายละเอียดตามคู่มือที่กำหนด)</p> <p>๓. มีสมรรถนะเฉพาะกลุ่มวิชาชีพ (Specific Technical Competency) (รายละเอียดตามคู่มือที่กำหนด)</p> <p>๔. ความรู้และทักษะที่จำเป็น</p> <p>๔.๑ มีความรู้เรื่องภาวะผู้นำ</p> <p>๔.๒ การบริหารความขัดแย้ง</p>



ชื่อตำแหน่งงาน	จำนวน	หน้าที่ตามตำแหน่งงาน (Job Description)	คุณสมบัติเฉพาะขั้นต่ำตามตำแหน่งงาน	
			วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ผ่านหลักสูตร (Job specification)	ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน (Technical competency)
		<p>ผ่าตัดให้บรรลุตามนโยบายและพันธกิจของห้องผ่าตัด</p> <p>๔. ร่วม กำกับดูแล เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์และอื่นๆที่จำเป็นในการให้บริการ ให้เพียงพอและพร้อมใช้</p> <p>๕. ดูแล ช่วยเตรียมห้องผ่าตัด เครื่องมือ เครื่องใช้และเวชภัณฑ์ในการผ่าตัดให้พร้อมใช้</p> <p>๖. ร่วมรับ-ส่งข้อมูลผู้ป่วย คัดกรอง ประเมินภาวะเสี่ยงของผู้ป่วยรายโรคเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วยในรายที่ผ่าตัดซับซ้อนด้านโสต ศอ นาสิกกรรม</p> <p>๗. ทำหน้าที่ช่วยแพทย์ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการงานห้องผ่าตัด อาทิ ส่งเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ขณะแพทย์ดำเนินการผ่าตัดตามมาตรฐานทางเทคนิค</p> <p>๘. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถูกต้องและรวดเร็ว</p> <p>๙. ช่วย วิเคราะห์ ประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและนิเทศงานให้แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลและพนักงานบริการของห้องผ่าตัด</p> <p><u>ด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ</u></p> <p>๑๐. เป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ทางวิชาการ หรือฝึกทักษะเฉพาะแก่พยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาลในห้องผ่าตัดและกลุ่มงานพยาบาล</p> <p>๑๑. มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการทำวิจัยทางการแพทย์ รวมทั้งนำผลการวิจัยมาเผยแพร่และใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล</p> <p>๑๒. ร่วมศึกษา วิเคราะห์คิดค้นและสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และการวิจัยสำหรับปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาลด้านโสต ศอ นาสิกกรรม</p> <p>๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	หรือฝ่ายการพยาบาล อย่างน้อย ๑ คณะ	<p>๔.๓ การให้คำปรึกษา การสอนงาน</p> <p>๔.๔ เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยและการสื่อสารในองค์กร</p> <p>๔.๕ งานวิจัยอย่างน้อย R 2 R</p> <p>๔.๖ ระบบงานคุณภาพโรงพยาบาล ทั้ง Advanced HA /PMQA & ISO9001-2015</p> <p>๔.๗ ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ของ รพ.ฯ เพื่อการปฏิบัติงานทางการแพทย์</p> <p>๕. การบริหารความเสี่ยง</p> <p>๖. มีความรู้เรื่องระบบงาน IC</p> <p>๗. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ</p> <p>๘. ผ่านการอบรมเพิ่มพูนทักษะ ACLS อย่างน้อยระดับ Provider</p>
๖. พนักงานประชาสัมพันธ์	๑	<p><u>งานบริการ</u></p> <p>๑. ช่วยประสานงานกับบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่องานการผ่าตัดด้านโสต ศอ นาสิก กรรม ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วย ญาติและผู้ที่มาใช้บริการภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพและโสต ศอ นาสิก แพทย์</p> <p>๒. สื่อสารชี้แจงข้อมูลการบริการพื้นฐาน ของห้องผ่าตัด โสต ศอ นาสิก กรรม ให้ผู้รับบริการและญาติ</p> <p>๓. ช่วยตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร การรับ-ส่งผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ</p>	<p>๑. วุฒิการศึกษา ปวช.</p> <p>๒. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทั้ง Microsoft word & Excel ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีความรู้ด้านการเจรจาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์</p> <p>๒. มีความรู้เรื่องการพยาบาลและหัตถการด้านโสต ศอ นาสิก กรรม</p> <p>๓. มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ รพ.ฯ ที่ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง</p> <p>๔. ผ่านการอบรมและประเมินผลพฤติกรรมบริการ</p> <p>๕. มีความรู้ระบบสารสนเทศ รพ.ฯ และสามารถใช้งานได้</p>



ชื่อตำแหน่งงาน	จำนวน	หน้าที่ตามตำแหน่งงาน (Job Description)	คุณสมบัติเฉพาะขั้นต่ำตามตำแหน่งงาน	
			วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ผ่านหลักสูตร (Job specification)	ความรู้ ทักษะ ทักษะ ทักษะ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน (Technical competency)
		<p>๔. ช่วยลงบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ รพ.ฯ และจัดทำหรือบันทึกสถิติลงสมุดภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ</p> <p>๕. ดูแล ทำความสะอาด บำรุงรักษา และเตรียมอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานให้พร้อมใช้</p> <p>๖. ดูแล สถานที่ ทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้พร้อมใช้</p> <p>๗. ร่วมทำโครงการ กิจกรรม พัฒนาคุณภาพ ของห้องผ่าตัด โสต ศอ นาสิก กรรม</p> <p>๘. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย</p>		<p>๖. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้</p> <p>๗. ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐาน</p>
๗.พนักงานบริการผู้ป่วย (บรรจุตามภาระงาน/FTE)	๑	<p>ด้านการบริการ</p> <p>๑. งานบริการผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การดูแล ควบคุมของพยาบาลวิชาชีพและโสต ศอ นาสิก แพทย์ ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ ช่วยเหลือผู้ป่วยเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย (การรับ-ส่งผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องผ่าตัด) ภายใต้การกำกับของพยาบาล โดยยึดหลักความปลอดภัย และหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค</p> <p>๑.๒ จัดเตรียมและส่งทำความสะอาดเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ผู้ป่วย เช่น เสื้อผ้าผู้ป่วย ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน และผ้าห่ม</p> <p>๑.๓ ช่วย รับ-ส่งเลือดและสิ่งส่งตรวจ พร้อมทั้งตามผลเลือดAnti HIV</p> <p>๑.๔ อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับงานบริการรักษาพยาบาลอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. ดูแลความสะอาด เรียบร้อยของอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ไป</p> <p>๓. ดูแล จัดเตรียม ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้ ต่างๆ ให้พร้อมใช้</p> <p>๔. ให้ข้อมูล พื้นฐาน แนะนำสถานที่และอำนวยความสะดวกกับผู้มารับบริการ</p> <p>๕. ทำหน้าที่ดูแล ช่วยเหลืองาน ห้องเวชภัณฑ์ ห้องผ่าตัด โสต ศอ นาสิก กรรม อาทิตี</p> <p>๕.๑ เบิก-จ่าย รับของที่เบิกจากห้องเวชภัณฑ์ประจำทุก ๒ สัปดาห์</p> <p>๕.๒ ส่งใบซ่อมต่างๆ และรับ-ส่งเครื่องมือที่นำไปส่งซ่อม</p> <p>๕.๓ ทำความสะอาดห้องเก็บเครื่องมือไร้เชื้อ ห้องเก็บเวชภัณฑ์และพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p>	๑. วุฒิการศึกษา ; ทัวไป	<p>๑.มีความรู้พื้นฐานด้านงานศัลยกรรมและโสต ศอ นาสิก กรรม</p> <p>๒.มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ รพ.ฯ ที่ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง</p> <p>๓. มีความรู้เรื่อง ระบบ งาน IC</p> <p>๔. ผ่านการอบรมมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย</p> <p>๕. มีความรู้ระบบสารสนเทศ รพ.ฯ และสามารถปฏิบัติงานได้</p> <p>๖. มีความรู้ระบบงานบริหารความเสี่ยง</p> <p>๙. ผ่านการอบรมและประเมินผลพฤติกรรมบริการ</p> <p>๑๐. ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐาน</p>



ชื่อตำแหน่งงาน	จำนวน	หน้าที่ตามตำแหน่งงาน (Job Description)	คุณสมบัติเฉพาะขั้นต่ำตามตำแหน่งงาน	
			วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ผ่านหลักสูตร (Job specification)	ความรู้ ทักษะ ทักษะ ทักษะ ทักษะเฉพาะตามลักษณะงาน (Technical competency)
		<p>๕.๔ นำเครื่องมือที่ส่งนึ่ง เก็บเข้าที่ห้องเก็บ รวมทั้งแจกจ่ายเครื่องมือไปยัง ส่วนกลางและห้องต่างๆให้มีความพร้อมใช้</p> <p>๕.๕ นำเวชภัณฑ์ที่เบิกเก็บเข้าที่รวมทั้งการแจกจ่ายในห้องส่วนกลางและห้อง ผ่าตัดตามห้องให้พร้อมใช้</p> <p>๕.๖ ทำความสะอาดเครื่องมือเบื้องต้น และทำการส่งนึ่งเครื่องมือและ เวชภัณฑ์ทำให้ปราศจากเชื้อ</p> <p>๖. ช่วยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ห้องผ่าตัดให้สะอาดตรงตามมาตรฐานทั้ง ก่อนและหลังผ่าตัด</p> <p>๗. ช่วยจัดเตรียมน้ำยาต่างๆ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน</p> <p>๘. ช่วยพยาบาลในการนำเครื่องมือส่งล้างและทำให้ปราศจากเชื้อหลังการ ผ่าตัดเสร็จสิ้น</p> <p>๙. เก็บของ ทำความสะอาดห้อง และจัดเก็บขยะส่งลงจุดพักขยะหลังจากการ ผ่าตัดเสร็จสิ้น</p> <p>๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย</p>		

